

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

ของเทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส x กระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในกรณีพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ -การนำทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้เพื่อการส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	๒ x ๑	น้อย	-กำหนดกฎระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้รัดกุมเข้มงวด -กำหนดบทลงโทษผู้ละเมิดกฎระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ -ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพ และสถานะที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	-ใช้อำนาจ เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง -เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ	๒ x ๑	น้อย	-เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวก	๑ x ๑	น้อยมาก	-อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ -การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง โดยใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงานในหน่วยงาน	๑ x ๑	น้อยมาก	-กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา

/การจัดทำแผน....

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

โอกาส

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ ๕ ครั้ง ต่อ ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ๔ ครั้ง ต่อ ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง ๓ ครั้ง ต่อ ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง ๒ ครั้ง ต่อ ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก ๑ ครั้ง ต่อ ปี

ผลกระทบ

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส
๓	ปานกลาง	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓

